
Hverfisráð Kjalarness 
 
Ár 2015, fimmtudaginn 16. apríl var haldinn 127. fundur hverfisráðs Kjalarness. Fundurinn 
hófst kl. 12:00 og var haldinn í Miðgarði. Viðstödd voru Sigríður Pétursdóttir, formaður, 
Ólafur Þór Zoéga, Eldey Huld Jónsdóttir og Guðfinna Ármannsdóttir. Auk þeirra sátu fundinn 
Ingibjörg Sigurþórsdóttir, framkvæmdastjóri í Miðgarði og Margrét Richter rekstrarstjóri í 
Miðgarði, sem jafnframt ritaði fundargerð.  
 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Umræða var um umhverfis- og úrgangsmál á Kjalarnesi og hugmyndir ræddar um 
hvernig hægt væri að færa það í betra horf. Eygerður Margrétardóttir deildarstjóri hjá 
Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar sat undir þessum lið og fór yfir þá 
þjónustu sem borgin veitir. Meðal annars kom fram að móttaka garðúrgangs verður 
við áhaldahús Kjalnesinga frá byrjun maí til miðjan ágúst. 

 
- Kl. 12:25 kom Hafsteinn Númason á fundinn. 
- Kl. 12:55 vék Eygerður Margrétardóttir af fundi. 
 
2. Ingibjörg Sigurþórsdóttir fór yfir skiptingu fjármagns milli hverfa úr Forvarnarsjóði 

Reykavíkurborgar. 
 

 
Fundi slitið kl. 13:00 

 
Sigríður Pétursdóttir, formaður 

 
Ólafur Þór Zoéga Hafsteinn Númason 
Eldey Huld Jónsdóttir Guðfinna Ármannsdóttir 


